

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลบ้านจี้จะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพที่ชุมชนมีส่วนร่วมภายในปี 2568

พันธกิจ (MISSION)

ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนแบบองค์รวม อย่างมีคุณภาพ และปลอดภัย
เพื่อให้เกิดสุขภาพดีถ้วนหน้าภายใต้การทำงานอย่างมีความสุข
โดยประสานภาคีเครือข่าย นำสู่ชุมชนเข้มแข็ง

ค่านิยมหลัก (Core Value)

พฤติกรรมบริการดี ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางการทำงาน ทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข
พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายชัดเจน วัดผลได้และใช้ข้อมูล

ความสามารถหลัก(Core Competency)

- การดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม คือ
1.1 ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ 1.2 ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 1.3 ส่งเสริมป้องกัน รักษาฟื้นฟู
- การทำงานกับชุมชนและเครือข่าย

พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ต่อเนื่อง	พัฒนาเครือข่ายในการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนที่มีคุณภาพ	พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
G1 ประชาชนมีสุขภาพดี(องค์รวม) G2 ผู้รับบริการพึงพอใจ G3 ระบบบริการมีคุณภาพ ปลอดภัย ต่อเนื่อง	G4 มีระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพ ต่อเนื่องภายในเครือข่ายที่มีคุณภาพ	G5 ระบบสนับสนุนบริการ ระบบการจัดการที่มี ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล G6 บุคลากรมีสมรรถนะเพียงพอต่อการให้บริการ G7 ระบบสารสนเทศมีคุณภาพเอื้อต่อการตัดสินใจ ทางการบริหาร
s1 แผนพัฒนาระบบบริการ***** s2 แผนเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โรคและภัยพิบัติต่างๆ s3 แผนพัฒนาระบบเภสัชกรรมบำบัด	s8 แผนพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพ และอาชีวอนามัย *****	s4 แผนบริหารพัฒนาบุคลากร s5 แผนพัฒนาเชิงแวดล้อมและความปลอดภัย s6 แผนพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร ***** s7 แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง***** s9 แผนพัฒนาเครื่องมือ s10 แผนพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ s11 แผนพัฒนาเครือข่ายและกำกับมาตรฐาน ในองค์กร

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องขออนุญาตนำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH ของโรงพยาบาลบ้านธิ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน:โรงพยาบาลบ้านธิ

วัน/เดือน/ปี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

หัวข้อ:ขออนุญาตนำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH ของโรงพยาบาลบ้านธิเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาล

รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH ของโรงพยาบาลบ้านธิเว็บไซต์โรงพยาบาล :
<http://www.banthihospital.org>

หมายเหตุ:.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางอรทัย ดวงอินทร์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง



(นางสมสกุล เกียรติอนันต์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านธิ

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายจตุรงค์ สุริยไต้)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

คำอธิบายแบบการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้อ	คำอธิบาย
หน่วยงาน	หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้จัดทำและเผยแพร่ข้อมูล
วัน/เดือน/ปี	วันเดือนปีที่ขอนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
หัวข้อ	กำหนดหัวข้อที่จะนำขึ้นเผยแพร่โดยให้มีความสำคัญที่มาจากเนื้อหาที่มีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด
รายละเอียดข้อมูล	เลือกใช้คำอธิบาย/คำบรรยายที่มีความกระชับใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและสะกดคำให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสมกับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด
Link ภายนอก	ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือนำมาใช้ในการเผยแพร่
หมายเหตุ	ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (ผู้รายงาน)	ระบุลงลายมือชื่อหรือชื่อของผู้รับผิดชอบที่ได้มอบหมายจากหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน
ผู้อนุมัติรับรอง	ระบุลงลายมือชื่อของหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ (Web Master)	ระบุลงลายมือชื่อผู้ทำการ Upload ข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข